



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ....และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะดำเนินการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ....และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ซึ่งการดำเนินการออกข้อบัญญัติดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อประชาชนในเขตตำบลคลองวาฬ จึงจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อ ประกอบการพิจารณาดำเนินการออกร่างข้อบัญญัติดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อบัญญัติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬจะดำเนินการเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยช่องทางดังนี้

### ๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลร่างข้อบัญญัติฯ

(๑) เผยแพร่ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ <http://www.klongwan.go.th> และ facebook : อบต.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์

(๒) เผยแพร่ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลคลองวาฬ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน

(๓) เผยแพร่ทางสถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

### ๒. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคลองวาฬ ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างข้อบัญญัติฯ ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ หากผู้ใดมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น เพิ่มเติม สามารถส่งข้อเสนอแนะหรือความเห็นตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทาง	สถานที่รับฟังความคิดเห็น	หมายเหตุ
ด้วยตนเอง	งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ถนน หนองหิน - หินกอง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ โทร. ๐๓๒-๘๑๐-๑๑๔	
ทางไปรษณีย์		
ผ่านเว็บไซต์	<a href="http://www.klongwan.go.th">http://www.klongwan.go.th</a> facebook : อบต.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์	

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จะดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬเรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ....และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... พร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบ และนำผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ไปเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬประกอบการออกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเสนาะ โตทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ